




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
13 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
โครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, สวท., ทวีทุกช่อง, 77kaoded, acnews) - นายพลากร สุวรรณรัฐ รองอธิบดี ร่องประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน ใน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567	-
อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, acnews) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. เป็นประธานมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 ให้แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นและสถานประกอบการดีเด่นจากทั่วประเทศ รวม 72 รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ	
ดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, acnews) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานแพทย์เพื่อฮัจญ์แห่งประเทศไทย รองรับการทำบริการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2566 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยจัดตั้ง รพ.ชั่วคราว 30 เตียง ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ติดตามอาการ และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามที่พักต่างๆ ล่าสุดให้การดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมแล้วกว่า 7 พันคน	
ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., hfocuse) - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน.ที่ปรึกษาาระดับกระทรวงฯ กล่าวถึง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานงานการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ว่า ทางคณะอนุกรรมการฯ ให้ สธ. กลับมาทำข้อเสนอในทางบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับทางภาคส่วนต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ส่วนกรณีบุคลากร 423 คนที่ถ่ายโอนไปแล้วต้องการขอกลับมายัง สธ. พร้อมช่วยเหลือบนพื้นฐานของระเบียบที่ทำได้ รวมถึงเรื่องกลไกการทำงานระดับพื้นที่ ทาง สธ. ได้เสนอว่าประธานคณะทำงานสุขภาพระดับพื้นที่ ควรเป็น ผวจ. ส่วน อบจ.-สธ.เป็นรองปร. เพื่อการทำงานครอบคลุมระดับจังหวัด และการถ่ายโอนรอบใหม่ หน่วยงานควรต้องเตรียมพร้อมให้เกิน 70% ขึ้นไป สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน - นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รอง ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กล่าวในเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566 ว่า ในมิติใหม่ของ รพ.สต. จะต้องมีการดูแลภายในชุมชน (Social Care) เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ไม่ว่า รพ.สต. จะมีการเปลี่ยนไปอยู่ในระดับใด ทุกคนยังมีความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้าง	
ภาวะเส้นเลือดฝอยอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., sonhdhitalk, hfocuse, mcot, newtv, TNN, thereporters) - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เส้นเลือดฝอยอักเสบพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่จะพบในผู้ใหญ่มากกว่า 90% เกิดจากความผิดปกติของผิวหนังเองไม่สามารถหาสาเหตุได้ หรืออาจเกิดจากผื่นรอยโรคจากการกระตุ้นของการติดเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อไวรัส สามารถเกิดร่วมกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง การกระตุ้นจากยา/อาหารเสริมบางชนิด ลักษณะรอยโรคเป็นผื่นที่มีรอยแดงเป็นปื้นที่คันไม่อาจเป็นตุ่มแดงลักษณะคล้ายลมพิษ บางรายหากอาการรุนแรงอาจพบลักษณะเป็นตุ่มหนอง แดงเป็นแผลได้ การรักษาเน้นการให้ยาแก้แพ้ ยากดภูมิชนิดคอร์ติโคสเตียรอยด์ หากพบมีอาการและรอยโรค ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย	
ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. - สถาบันประสาทวิทยา ระบุ กรณีการแชร์ข้อความประเด็นร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสียงเส้นเลือดสมองแตก เป็นข้อมูลเท็จ ชี้แจงว่าโรคหลอดเลือดสมองมี 2 ประเภท คือ สมองขาดเลือด และภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง พบโรคหลอดเลือดตีบตันมากกว่าเส้นเลือดแตกในสมอง ปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไต สูบบุหรี่	

เด็กไทยเกิดน้อย

สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, fm91bkk, ChiangmaiNews, thebetter)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย เด็กเกิดใหม่ยังมีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง คาดปี 2566 ลดลงต่ำกว่า 5 แสนคน เสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนหลักในการเพิ่มจำนวนการเกิดที่มีคุณภาพ โดยกำหนดนโยบายด้านประชากรด้วยการ “รณรงค์ให้ครอบครัวที่มีความพร้อม มีบุตรครอบครัวละไม่น้อยกว่า 2 คน” ซึ่งการมีบุตรนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ มีการวางแผน และมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ รวมถึงมีการช่วยเหลือคู่ที่ประสบภาวะมีบุตรยากให้เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น

ชาวไทยสู่ชาโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thebangkokinsight, NBT

- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.ส่งเสริมการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก โดยเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ ในงานประชุมเครือข่ายชาและกาแฟ ประจำปี 2566 (Tea & Coffee fest 2023) ณ ม.แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 7 ก.ค.66 กล่าวถึงกรณีของกลุ่มผู้พิการทางสายตา sensory intelligence group (SIG) ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้รสและกลิ่นได้ดี ได้คิดค้นชาอู่หลง/ชาแดง จากดอยแม่สลอง ออกแบบรสชาติ “ชาสมุนไพรรประจำวัน Sence Series” และอยู่ระหว่างขออนุญาตจาก ออย. นั้น ขอชี้แจงว่า ออย.ส่วนกลาง-ออย.จังหวัด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการขออนุญาตเลขสารบบอาหารแล้ว ขณะนี้ ยังไม่พบการขออนุญาต ออย. อย่างไรก็ตาม ออย.จังหวัด พร้อมรับการยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย และคำขอรับเลขสารบบประเภทชาจากพืช ซึ่งผู้ประกอบการดำเนินการยื่นขออนุญาตได้ทันที